

มติชน
ปีที่ 33 ฉบับที่ 11657 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 หน้า 10

ตะลึง! รั้งนรกไร้คุณภาพ เปลี่ยนตลาด

● อย. แฉติดฉลากปลอมทำคนซื้อเชื่อ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นายจรินทร์ ลักษณ์ วิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องขอหารือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ระนอง ว่า ปัจจุบันพบมีการจำหน่ายขวดพลาสติกเปล่าสำหรับบรรจุเครื่องดื่มร้อนพร้อมปิดผนึก ฉลากข้างขวด ซึ่งระบุเลขสารบบอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. อย่างแพร่หลายในร้านค้าทั่วไป

“มีการตรวจสอบพบว่า มีข้อความระบุส่วนประกอบต่างๆ บนฉลาก อาทิ รั้งนรกแห้ง น้ำตาล ไม่ใช่วัตถุกันเสีย โปรตแซนีน รวมถึงระบุเลขสารบบอาหาร 10-2-15362-2-0082 ซึ่งเลขสารบบดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาต หรือที่เรียกว่า ‘เครื่องหมาย อย. ปลอม’ ซึ่งมีความไม่ถูกต้องหลายประการที่สามารถเห็นได้จากรูปลักษณะภายนอก เช่น ที่ฉลากอาหารมีความไม่ถูกต้องทั้งหน่วยงานที่อนุญาต สถานที่ผลิต รวมทั้งปี พ.ศ. ที่อนุญาตเข้าข่ายเป็นการปลอมเลขสารบบ” นายจรินทร์กล่าว และว่า อย. และ สสจ. ระนอง จึงเร่งดำเนินการพิจารณากรณี ได้แก่ กรณีผู้ผลิตเครื่องดื่มร้อนที่นำขวดพลาสติกดังกล่าวไปบรรจุอาหารเพื่อจำหน่าย ถือว่ามีความผิดในข้อหาผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายหรือจำหน่ายอาหารปลอม โดยใช้ฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิด เนื่องจากใช้เลขสารบบปลอม มีความผิดเข้าข่ายอาหารปลอมจำคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับ 5,000-

100,000 บาท

นายจรินทร์กล่าวว่า กรณีตั้งโรงงานผลิตเพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มร้อน โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ หากผู้รับอนุญาตผลิตอาหารไม่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีผู้ผลิตภาชนะบรรจุและผู้จำหน่ายภาชนะบรรจุที่เป็นขวดพลาสติกเปล่าแก่ผู้ผลิต จะมีความผิดแห่งประมวลกฎหมายอาญาในฐานะผู้สนับสนุนให้กระทำความผิดในข้อหาผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารปลอม หรือจำหน่ายอาหารปลอม ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดข้อหาผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารปลอมหรือจำหน่ายอาหารปลอม

นายจรินทร์กล่าวว่า ผู้บริโภคควรระมัด

ระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มร้อน หากต้องการซื้อรั้งนรกเพื่อการปรุงจำหน่ายหรือบริโภคในครัวเรือน ควรพิจารณาที่ราคาเหมาะสม มีฉลากระบุชื่อ ที่อยู่ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย และมีเครื่องหมาย อย. ที่ชัดเจน หากสงสัยว่าเครื่องดื่ม อย. ที่ผลิตภัณฑ์ถูกต้องหรือไม่ สอบถามที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อย. โทร. 0-2590-7442 หรือที่ สสจ. ในพื้นที่ และว่า เนื่องจากปัจจุบันในท้องตลาดมีทั้งเครื่องดื่มร้อนแท้และรั้งนรกปลอมจากยงคารายากัมจำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย จึงมีวิธีสังเกตคือ รั้งนรกแท้มีกลิ่นคาวของน้ำลายนกนางแอ่นในขณะที่เห็นเป็นเส้นชัดเจน และมีรสชาติความอร่อยและความเข้มข้นของรั้งนรก ส่วนรั้งนรกปลอมไม่มีกลิ่นคาว ลักษณะเป็นก้อน หรือแผ่นเล็กๆ คล้ายวุ้น ไม่มีรสชาติแม้จะผ่านการปรุงรสมาแล้ว และไม่มีกลิ่นหรือเหนียว